
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

ผูมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๔. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๗. อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๙. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๐. อาจารย นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๒. อาจารย พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๔. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๕. รองศาสตราจารย มยุนา  ศรีสุภนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๙. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๐. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๒. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๖. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๒๗. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๒๘. อาจารย พุฒิตา สงวนไทร วิทยาลัยราชสุดา 
       แทน ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตันติวิทยาทันต สํานักงานอธิการบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 /๖. อาจารย กาญจนนภา .... 



 ๒
 ๖. อาจารย กาญจนนภา  พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๗. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๙. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๑๒. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๓. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๔. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๑๕. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๑๖. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๗. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานกูุลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๘. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๑๙. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย นันทวัน สุวรรณรูป ประธานสภาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  กอนเปดการประชุม ประธานแจงวา ในเวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. รองศาสตราจารย สรนิต ศิลธรรม  
รองอธิการบดีฝายนโยบายและสารสนเทศ จะมารับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกสภาคณาจารย เรื่อง แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ตอจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MUC Visit) ดังน้ี 
  ประธานแจงถึงกําหนดการเยี่ยมชื่นชมสวนงานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 
  ๑.๑.๑ การเยี่ยมชื่นชมวิทยาลัยการจัดการ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

เนื่องจากตรงกับวันสัมมนาของสภาคณาจารย จึงไมมีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม 
  ๑.๑.๒ การเยี่ยมชื่นชมวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม ไดแก ประธาน  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช  และ
อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล 

  ๑.๑.๓ จะมีการเยี่ยมชื่นชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
  สมาชิกไดใหความเห็นจากการไปเยี่ยมชื่นชมวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาวา เปน 

สวนงานที่ดูแลเก่ียวกับสนามกีฬาตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เชน สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สนามฟุตบอล และ 
สระวายน้ําซึ่งนาจะเปนสถานที่หารายไดไดดี  ซึ่งปจจุบันรายไดมาจากทั้งภายในและภายนอก แตในอนาคตจะตองมีการพัฒนาและ
บริหารจัดการ เพ่ือหารายไดจากภายนอก และอาจจะจัดเปนสวัสดิการใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูชวยศาสตราจารย 
ประณมพร จวงพานิช ชี้แจงเพ่ิมเติมวาการดูแลสระวายน้ําจํานวน ๔ สระ เปนภาระดานคาบํารุงรักษาไมนอย กําไรที่ไดจึงเปนการ
ใหบริการแกนักกีฬา ประชาชน เยาวชน และ นักศึกษามากกวาจะเปนกําไรที่เปนเม็ดเงิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนการ
จัดการแขงขันวายน้ํา  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 /๑.๒ เรื่องที่ประธาน .... 



 ๓
๑.๒ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม 

  ๑.๒.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
   ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ ในวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแกน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนรับเปนเจาภาพ 
   จะมีการประชุมอนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ครั้งแรก ในวันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงานสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 
  ๑.๒.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี 
   ประธานไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณบดีและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๕ 
เมษายน๒๕๕๔ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๒๗ คน ไมมาประชุม ๒๐ คน ผูมาประชุมคิดเปนรอยละ ๕๙.๕๗ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ เงินบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต 
 ประธานแจงวา ตามที่ไดมีการรับบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใตนั้น มียอดเงิน

บริจาครวมเปนเงิน ๔,๖๐๐ บาท โดยไดมีการรับบริจาคเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ในการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กัมมันตรังสี: 
ผลกระทบตออาหารและสิ่งแวดลอม” จํานวน ๑,๓๐๐ บาท และในวันประชุมสภาคณาจารย เม่ือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
จํานวน ๓,๓๐๐ บาท โดยไดโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทําเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “กองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัย” เม่ือวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ เรียบรอยแลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
 ๑.๕.๑ เสนอชื่อ รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย เปนผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
  ๑ .๕ .๒ เสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร เปนผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการบรหิารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  
  ๑.๕.๓ ทําหนังสือขออนุญาตเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 
จํานวน ๔ คน ใน ๔ สาขา ดังนี้ 

  ๑) ศาสตราจารย ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร  สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
  ๒) ศาสตราจารย พิไลพันธ พุธวัฒนะ  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

   ๓) ศาสตราจารย สมทรง บุรุษพัฒน สาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตร  
   ๔) ศาสตราจารย สุวิไล เปรมศรีรัตน สาขาสังคมศาสตร 
   สําหรับศาสตราจารย สุวิไล เปรมศรีรัตน ไดแจงขอบคุณท่ีสภาคณาจารยใหเกียรติเสนอชื่อฯ 

แตขอไมรับ 
  ๑.๕.๔ ทําหนังสือขออนุญาตเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร ๑ คน คือ 
ศาสตราจารย พิไลพันธ พุธวัฒนะ  
  ๑.๕.๕ ประธานไดดําเนินการเสนอผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ไปยัง 
ปอมท. เรียบรอยแลว สําหรับรางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร อยูระหวางการใหผูไดรับการเสนอชื่อกรอกแบบฟอรมประวัติและ
ผลงาน 

 /๑.๕.๖ ทําหนังสอืถึง .... 



 ๔
   
  ๑.๕.๖ ทําหนังสือถึงคณบดี ผูอํานวยการ สวนงานตางๆ พรอมสําเนาเรียนประธานสภาอาจารยสวน
งาน เพ่ือขอใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป ๒๕๕๔ 
โดยขอใหสวนงานตางๆ เสนอชื่อฯ ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
  ๑.๕.๗ ทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองกฎหมาย เพ่ือขอคําปรึกษา และขอคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง การ
เขารวมชี้แจงประเด็นตางๆ และการดําเนินการเก่ียวกับมติสภาคณาจารย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖ การสัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 ประธานแจงวามหาวิทยาลัยกําหนดจัดสัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 

๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลยั ผูบริหารสวนงาน และผูอํานวยการกอง/ศูนย สําหรับสถานที่ยังไมไดมีการกําหนด 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๗ ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทน 
 ประธานแจงวา ตามที่สมาชิกสอบถามเรื่องผลคะแนนการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนถือเปน

ความลับหรือไมนั้น ศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ใหความเห็นวา 
คะแนนผลการประเมินสามารถขอดูได และหากมีขอสงสัยก็สามารถซักถามได แตขอมูลเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและ
คาตอบแทนเปนขอมูลเฉพาะบุคคลที่ไมสามารถเปดเผยแกบุคคลอื่น จะแจงผลไปยังบุคลากรแตละคนโดยตรง 

 นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร ไดสอบถามเรื่องปญหาการขึ้นเงินเดือนที่
เก่ียวกับเปอรเซ็นตท่ีทางคณะใหมากับเปอรเซ็นตท่ีหัวหนาภาควิชาฯ ใหกับผูใตบังคับบัญชายังขัดแยงกันอยู 

 อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ รับที่จะไปชี้แจงกับ ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร โดยตรง
ตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๔ 
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๔  ณ หองประชุมศาสตราจารยเ กียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีการแกไข ดังนี้ 
 หนา ๒ บรรทัดที่ ๑๕ เพ่ิมชื่อ ผูชวยศาสตราจารย นันทวัน สุวรรณรูป ประธานสภาอาจารยคณะพยาบาล
ศาสตร เปนผูเขารวมประชุม 
 หนา ๙ ทายขอ ๕.๑ รองศาสตราจารย มยุนา ศรสีุภนันต ใหความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑. การสงเอกสารหลักฐานทางอีเมลในกรณีประชั้นชิดมีกฎหมายรองรับ 
 ๒. การขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดเสนอ
ไปเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และท่ีประชุมสภาคณาจารยมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ เม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 ๓. การแกไขขอบังคับฯ ดังกลาวใหถูกตองเปนธรรม จะเปนประโยชนตอสวนรวม 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๔ 
 
 
 

 /ระเบียบวาระที่ ๓ .... 



 ๕
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ สรุปผลการจัดสัมมนา (Retreat) สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป ๒๕๕๔ 
  ประธานแจงวา การสัมมนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคม (University Social 

Responsibility, USR) : บทบาทสภาคณาจารย” เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท 
จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกเขารวมสัมมนา จํานวน ๒๗ คน อาจารย โสฬส ศิริไสย ไดเรียบเรียง และสังเคราะหการสัมมนา
ดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  อาจารย โสฬส ศิริไสย ไดชี้แจงเพ่ิมเติมตามเอกสารดังกลาว และฝายประชาสัมพันธจะนําบท
สังเคราะหฯ ลงขาวสภาคณาจารย นอกจากนี้สมาชิกไดมีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม และตั้งขอสังเกต สรุปไดดังนี้ 

  ๑) เสนอใหมีการดําเนินการเรื่องนี้ตอใหเปนผลสําเร็จและนําไปสูการปฏิบัติ 
  ๒) เสนอใหบรรจุเรื่องนี้ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
  ๓) เสนอใหฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากรพิจารณาและดําเนินการในขอ ๔ คือ 

มหาวิทยาลัยมหิดลตองผลักดันใหอาจารย บุคลากรตองพัฒนาตนเอง 
  ๔) สภาคณาจารยจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคมอีกครั้งหนึ่ง โดย

เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย และเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเขารวมสัมมนา ท้ังนี้เพ่ือสานตอความรับผิดชอบ
ใหทุกภาคสวนไดพิจารณาดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๕) สมาชิกตั้งขอสังเกตวา เรื่องดังกลาวเปนการดําเนินการตามกระแสนิยมหรือไม ในเมื่อสังคมใน
มหาวิทยาลัยมหิดลยังไมดีพอ ควรกลับมาทบทวนและพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยใหเรียบรอยเสียกอน กอนที่จะไปทําเพ่ือสังคม
ภายนอก 

  สรุป จะมีการดําเนินการเก่ียวกับ USR และพัฒนามหาวิทยาลัยควบคูกันไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๓.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓   
 ประธานชี้แจงวา ในการประชุมครั้งท่ีแลว ไดมีการเสนอใหสมาชิกแจงความประสงคเพ่ือทําหนาท่ี
เปนอาจารยสักขีพยานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะมีพิธีในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ท้ังรอบเชาและรอบบาย ณ 
หอประชุมกองทัพเรือ ในการประชุมครั้งท่ีแลว มีผูเสนอชื่อ จํานวน ๑๒ คน ดังนี้ 
 ๑) ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน 
 ๒) ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ 
 ๓) ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ 
 ๔) ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต 
 ๕) อาจารย จงดี โตอ้ิม 
 ๖) อาจารย สมมิตร วงศบุญเนตร 
 ๗) อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ 
 ๘) อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
 ๙) อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล 
 ๑๐) ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา ชิดชวงชัย 
 ๑๑) ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข 
 ๑๒) ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร จวงพานิช 
 ซึ่งยังไมครบตามจํานวนที่ไดแจงไวกับคณะกรรมการดําเนินงานฯ คือ ๒๐ คน สมาชิกไดแจงความ
ประสงคเพ่ิมเติมอีก ๔ คน ดังนี้ 
 ๑) ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ 
 ๒) อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ 

 /๓) อาจารย โสฬส .... 



 ๖
 ๓) อาจารย โสฬส ศิริไสย 
 ๔) อาจารย พุฒิตา สงวนไทร 
 ประธานไดเสนอให ผูชวยศาสตราจารย นันทวัน สุวรรณรูป ประธานสภาอาจารยคณะพยาบาล
ศาสตร ชวยเชิญชวนอาจารยในคณะพยาบาลศาสตร สมัครเปนอาจารยสักขีพยานเพิ่มเติมในสวนที่ยังขาด และขอใหแจงชื่อท่ี
ฝายเลขานุการ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๓.๓ การแกไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 ประธานชี้แจงวาตามมติท่ีประชุมฯ มอบหมายใหประธานทําหนังสือหารือกองกฎหมายและติดตาม
เรื่องตางๆ ท่ีเสนอไปแลวนั้น สรุปไดดังนี้ 
 ๑) ไดทําหนังสือหารือผูอํานวยการกองกฎหมายใน ๒ ประเด็น คือ การเขารวมชี้แจงประเด็นตางๆ 
และการดําเนินการเกี่ยวกับมติสภาคณาจารย แตเนื่องจากผูอํานวยการกองกฎหมายติดราชการตางจังหวัด จึงยังไมไดมีการ
ตอบอยางเปนทางการ 
 ๒) ประเด็นเก่ียวกับการแตงตั้งกรรมการประเมิน PA ในกรณีท่ีผูถูกประเมินเห็นวากรรมการที่สวน
งานเลือกมานั้น มีแนวโนมไมเหมาะสม ผูถูกประเมินยอมสามารถใชสิทธ์ิโตแยงไดนั้น ศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา  
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ใหความเห็นวา ถาใหผูรับการประเมินแตละคนสามารถใชสิทธ์ิโตแยง
กรรมการประเมินได อาจทําใหเกิดความยุงยากในการบริหารจัดการได เนื่องจากคนที่ไมพอใจกรรมการประเมินอาจใชสิทธ์ิ
โตแยงการประเมินเกินขอบเขต ถาผูรับการประเมินเห็นวาผลการประเมินไมเปนธรรม สามารถใชชองทางการอุทธรณผลการ
ประเมินไดอยูแลว  
 ๓) ประเด็นที่รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต เคยเสนอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดเคยทําหนังสือเสนอไปยังอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยได
สอบถามไปยังกองกฎหมายแลว ไดรับแจงวา ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ไดมีการหารือเรื่องนี้ไปแลวในการ
ประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซึ่ง 
รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ก็เขาประชุมดวย โดย
ประธานฯ ไมเห็นดวยกับประเด็นที่เสนอใหมีการแกไข 
 รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ใหความเห็นวา ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ 
มองในเชิงท่ีวา เม่ือมีการรองเรียน และอุทธรณเรื่องตางๆ ขึ้นไป ผูออกคําสั่งในทางปกครอง สมควรที่จะมารับฟงในประเด็น
ใดก็แลวแต ซึ่งมีการโตแยงและใหความเห็นวาทําไมจึงออกคําสั่งในลักษณะเชนนี้ ซึ่งเปนความเห็นในเชิงสวนตัวของประธานฯ 
หลักการจริงๆ นาจะเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทําไมสิทธ์ิของผูรองเรียนกับผูออก
คําสั่งในทางปกครองไมเทากัน ในกรณีท่ีเชิญผูรองเรียนมาชี้แจง กลับเชิญผูออกคําสั่งในทางปกครองมารับฟงดวย ประธานฯ 
ใหเหตุผลวา เขาจะไดรับทราบวา ประเด็น มีอะไรบางในการที่ถูกโตแยงคําสั่งท่ีออกไป ในกรณีท่ีเชิญผูออกคําสั่งในทาง
ปกครองมาชี้แจง กลับไมเชิญผูรองเรียนมาฟง เหตุผล เพราะกรณีดังกลาวไมไดเก่ียวของกับผูท่ีรองเรียน เพราะวาผูถูก
รองเรียนก็เปนผูชี้แจง และออกคําสั่งในตอนตน 
 ประเด็นที่นําเสนอ เสนอใหประธานสภาคณาจารยนําเรื่องนี้เขาหารือผูเก่ียวของถึงกรณีท่ีมหาวิทยาลัย
มีหลักเกณฑต่ํากวาหลักเกณฑมาตรฐานของประเทศ ซึ่งในขณะนี้ใชพระราชบัญญัติวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เปนหลัก หลักเกณฑใดที่จะต่ํากวาหลักเกณฑนี้ ไมมีผลบังคับใช จะตองนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ มาบังคับใช จึงเสนอใหแกไขใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว 
 รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ชี้แจงวา ไดเห็นปญหา จึงอยากใหมีการแกไข เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม และความเปนธรรมมากขึ้น สําหรับเรื่องนี้ไดเคยสอบถามกองกฎหมาย และประธานคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขฯ ไดใหกองกฎหมายแจงมาที่สภาคณาจารย ประเด็นความไมเทาเทียมกันในการรับฟงขอมูล เปน
ความเห็นสวนตัวของประธานฯ  จริงๆ แลวสามารถโตแยงในเรื่องของหลักการและกฎหมาย ประธานฯ มองในกรณีเก่ียวกับ

 /๓.๓ การแกไขประกาศ .... 

 /เรื่องของประโยชน .... 



 ๗
เรื่องของประโยชนตอสาธารณะ หรือประโยชนตอองคกร แตประโยชนตอสาธารณะ หรือประโยชนตอองคกรที่ประธานฯ  
กลาวอาง จะตองเกิดความสมดุลระหวางสิทธิประโยชนท่ีไปกระทบกับสิทธ์ิของผูเสียหาย 
 ดังนั้นจึงขอสนับสนุนมติสภาคณาจารยท่ีไดยืนยันไปแลว   และในฐานะที่ประธานสภาคณาจารยเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็ตองหยิบยกเรื่องนี้ในการผลักดันตอไป เพ่ือใหเกิดการแกไขอยางเปนรูปธรรม ตองยืนยันตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนแมบท มีหลักประกันในการคุมครองความเปนธรรม ขอฝาก
ประเด็นนี้ และขอใหชวยติดตาม 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๓.๔ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๔.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล  

   อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เลขานุการคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 
ชี้แจง ๒ เรื่อง ดังนี้ 

    ๑) คณะวิทยาศาสตรไดแกปญหาเรื่องการแตงตั้งกรรมการประเมิน PA ท่ีมาจากตัวแทน
อาจารย โดยผลสรุปใหมีการเลือกตั้งท้ัง ๒ คน 

   ๒) รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ ไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจในการทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอใหสมาชิกชวยกันพิจารณา
แกไข หากมีขอเสนอแนะ ขอใหสงท่ีรองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หลังจาก
นั้น คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล จะประชุมเพ่ือแกไขเปนครั้งสุดทายกอนดําเนินการตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
                              ๓.๔.๒ กรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
  รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารย
และบุคลากร แจงวา ยังไมมีการประชุม อยูระหวางการรอสวนงานตางๆ เสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยตัวอยาง
ของสภาคณาจารย ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
  ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ไดตั้งขอสังเกตเรื่อง องคประกอบของคณะกรรมการ
ในการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท. และรางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร วา อยากใหสัดสวนของคณะกรรมการใน
การคัดเลือกฯ มาจากหลายสวนงาน ไมใชมาจากสวนงานใดสวนงานหนึ่งคอนขางมาก ท้ังนี้เพ่ือใหการคัดเลือกเปนไปโดยทั่วถึง 
  ประธานใหความเห็นวา สัดสวนของคณะกรรมการนั้น ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกสภาคณาจารย
แตละสวนงานที่ลงชื่อสมัครเปนคณะกรรมการดังกลาว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๔.๓ กรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ        
      รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการ และผูแทนสภาคณาจารย

ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ลาประชุม  
   ประธานชี้แจงวา อาจารย เอกราช เกตวัลห มีโครงการจะจัดเสวนา หรือ workshop เรื่องการ

เขียนตํารา และหนังสือ เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากทราบขอมูลจากศาสตราจารย ศันสนีย ไชยโรจน รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย วาปญหาการขอตําแหนงทางวิชาการสวนหนึ่งคือการเขียนตํารา และหนังสือ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๔ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
        ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร ประธานคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และ

ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ชี้แจงวา  ไดมอบหมายให  

 /ผูชวยศาสตราจารย .... 



 ๘
ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เม่ือ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และไดมีการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา
ของสภาคณาจารย เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ไดมีการหารือถึงปญหานักศึกษาซึมเศรา มีการคิดเรื่องการฆาตัวตายโดยผลจากการเก็บ
ขอมูลฯ ในการทําวิจัยฯ คณะกรรมการจึงอยากจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยใช
ชื่อโครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปนคนดี มีปญญา นําพาสุข ในเบ้ืองตนขอไปพูดคุยกับ
สโมสรนักศึกษาตามสวนงานตางๆ ซึ่งมีตัวแทนจากทุกสวนงาน วานักศึกษามีความคิดเห็นอยางไร ปญหาที่นักศึกษาพบ และ
อยากใหทางสภาคณาจารยจัดให หลังจากนั้นจะเขียนโครงการเพื่อนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

 ท่ีประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวาง โดยไดเสนอความเห็น สรุปไดดังนี้ 
 ๑) เสนอใหจัดโครงการดังกลาวรวมกับกองกิจการนักศึกษา เนื่องจากกองกิจการนักศึกษามี

งบประมาณ และบุคลากรที่เพียงพอ 
 ๒) กลุมเปาหมายควรเปนนักศึกษาป ๑ จากทุกสวนงาน 
 ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร รับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
                              ๓.๔.๕ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   
 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลาประชุม 
                              ๓.๔.๖ กรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน   
 อาจารย เอกราช เกตวัลห ประธานคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน ลา
ประชุม 

๓.๔.๗ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
๓.๔.๘ กรรมการฝายประชาสัมพันธ   
  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ ลา

ประชุม 
๓.๔.๙ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  

  ประธานแจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 
๓.๔.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
            ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการจราจรฯ เม่ือวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๔ เนื่องจากติด
ภารกิจ จึงไมไดเขาประชุม แตไดสรุปสาระสําคัญจากรายงานการประชุมคณะกรรมการจราจรฯ ดังนี้ 

 ๑) ไมอนุญาตใหรถมอเตอรไซควิ่งในถนนสาย D (ถนนดานหนาหอพัก ๑-๑๑) เนื่องจาก
เปนถนนคนเดิน 

 ๒) ไดมีการแจกบัตรจอดรถ บริเวณเรือนไทยใหสวนงานตางๆ ไดแก คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู คณะศิลปศาสตร ธนาคาร
ไทยพาณิชย และสหกรณออมทรัพย 

 นอกจากนี้สมาชิกไดฝากขอเสนอ สรุปไดดังนี้ 
 ๑) มีการปดถนนดานหนาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา โดยใหไปใชถนน

ดานหลังแทน ทําใหไมไดรับความสะดวก ซึ่งถือเปนการลิดรอนสิทธ์ิ นอกจากนี้จะมีการออกบัตรที่จอดรถหนาอาคาร
สิ่งแวดลอมพัฒนดล โดยใหวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา สงรายชื่อบุคลากรทั้งๆ ท่ีท่ีจอดรถดังกลาวสรางมา
พรอมกับสระวายน้ํา รวมทั้งปญหาไมมีท่ีจอดรถใหลูกคาท่ีมาใชบริการสระวายน้ํา 

 /๒) ถนนเลียบคลอง .... 



 ๙
 ๒) ถนนเลียบคลองคนเดิน ดานขางวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ไมมี

ทางเดินเทา 
 ๓) รถมอเตอรไซควิ่งในเลนของรถจักรยาน 
 ๔) สะพานลอยหนามหาวิทยาลัยมีความลาดชัน ไมสะอาด หากมีการแกไขได ขอให

คํานึงถึงผูพิการดวย 
 ๕) นักศึกษาวิ่งขามถนนหนาประตู ๔ โดยไมใชสะพานลอย 
 ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข รับขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
๓.๔.๑๑ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   
 อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 
๓.๔.๑๒ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

   ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๑ กองกายภาพและสิ่งแวดลอม 
อาคารศาลายา ชั้น ๒ ดังนี้ 
 ๑) การดําเนินงานในโรงอาหารเดิมเรียบรอยดีทุกดาน จะเปดจําหนายอาหารจนถึงวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 ๒) ศูนยบริหารสินทรัพยฯแจงวาไดเตรียมความพรอมในการเปดใชโรงอาหารใหม
ประมาณ ๘๐% แลว หากอาคารแลวเสร็จสามารถเปดใหบริการไดทันตามระยะเวลากําหนด คือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 ๓) มีการทบทวนบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานรานคาฯ ใหมีขอบขายหนาท่ี
เปนผูกํากับ ดูแล และตรวจสอบรานคา รานอาหารในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล ใหไดคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด 
ดังนั้นการนัดประชุมคณะกรรมการฯ อาจจะจัดทุกสองเดือน 
 ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย แจงวา มีนักศึกษากลุมหนึ่งไดทําการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาหารในโรงอาหารกลาง โดยการสุมอาหารมาตรวจสารพิษ ผลปรากฏวา ถ่ัวงอกใชสารฟอกขาว ๑๐๐ % 
ลูกชิ้นใชสารบอแร็กซ ๕๐ % จึงขอใหมหาวิทยาลัยชวยตรวจสอบดวย 
 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ชี้แจงวา ไดมีการตรวจสอบสารพิษในอาหาร
โดยสุขาภิบาล ศาลายา และสถาบันโภชนาการ โดยทําควบคูกันไป ปรากฏวา ท่ีผานมาผานเกณฑทุกครั้ง สําหรับกรณีนี้จะรับ
เรื่องไปเสนอคณะกรรมการฯ ตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๑๓ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๔  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา สําหรับตําแหนงผูจัดการสํานักพิมพ จะ
มีการเปดรับสมัคร หากมีผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมก็สามารถเสนอมาได 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๑๔ กรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู   

  ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบาย
หอสมุดและคลังความรู แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมหอสมุดและคลังความรู หากสมาชิกมีขอเสนอแนะ ขอใหสงไปยังอีเมลของ 
ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย โดยความเห็นสวนตัวจะเสนอใหมีการประชุมปละ ๒ ครั้ง นอกจากนี้ สมาชิกฝากขอเสนอ
ขอใหมีการขยายเวลาการใชอินเตอรเนตใหแกนักศึกษาใหมากกวาเดิม แตการใหเวลามากเกินไปนักศึกษาอาจจะใชในการ 

 /ดาวนโหลดขอมลู .... 



 ๑๐
ดาวนโหลดขอมูลอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของกับการเรียน ดังนั้นเสนอใหคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูหาขอมูลวา 
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เปดใหนักศึกษาใชบริการหองสมุด และใชอินเตอรเนตวันละก่ีชั่วโมง และในสวนของมหาวิทยาลัยมหิดล
สมควรขยายเวลาหรือไม ท้ังนี้เพ่ือสนองนโยบายการเรียนรู 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ประธานแจงวา ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ เสนอเรื่องเขาระเบียบวาระ มีประเด็น ดังนี้ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยใหวงเงินพนักงานมหาวิทยาลัยเบิกคารักษาพยาบาลของตนเองและของบิดามารดา
ตามสิทธินั้น พบวาปจจุบันการเบิกจายยังอิงระเบียบขาราชการ กลาวคือมีเพดานการเบิกอยางจํากัด เชน คาหอง คายา เบิกได
ตามวงเงินที่กําหนด ในขณะที่สถาบันอ่ืนใชวิธีการเหมาจายไมวาจะเขารักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจะเบิกก่ีครั้งก็ได 
แตไมเกินวงเงินที่ไดรับแตละป  นอกจากนี้ หากใชสิทธิไมหมดภายในปนั้น ก็สามารถโอนเงินสวนที่เหลือไปปตอไปได ซึ่งจะ
ชวยใหการเบิกจายสะดวกและแบงเบาภาระคารักษาพยาบาลไดมาก 

 อาจารย พุฒิตา สงวนไทร เสนอใหอนุกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชนหาขอมูลเก่ียวกับ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยแตละแหง เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ ท้ังนี้เพ่ือจะไดขอมูลท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  

 สําหรับเรื่องนี้ ประธานไดเสนอใหอาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ในฐานะผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดําเนินการ รวมทั้งกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน  ซึ่งไดมีการประชุมไปแลว ถาไดคําตอบที่ชัดเจนจะแจง ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ การจัดการเรียนรู   
  ประธานชี้แจงวา ในการสัมมนาของสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา ประเด็นสําคัญที่ไดมีการหารือกันคือ 
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแนวใหม ซึ่งสภาคณาจารยไดรับเรื่องนี้มาเพ่ือหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว 
โดยขอความรวมมือแจงชื่ออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนแนวใหมท่ีทําใหนักศึกษาสนใจ ไมเบ่ือ และอยากติดตาม เพ่ือเชิญมา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ท่ีประชุมไดมีการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
  ๑) ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ไดเสนออาจารยจากคณะเภสัชศาสตร จํานวน ๓ คน 
ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ปรีชา มนทกานติกุล  รองศาสตราจารย บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล อาจารย จตุรงค ประเทืองเดชกุล 
ซึ่งมีเทคนิคในการสอนในหองใหญ ทําใหนักศึกษาเกิดความประทับใจ การใชน้ําเสียงที่ทําใหนักศึกษาเกิดความเขาใจในสิ่งท่ี
สอน มีการยกตัวอยาง และการใชทาทางประกอบ มีการเตรียมคําถาม มีการกระตุนตลอดเวลา และมีลีลาในการสอน ซึ่งไดมี
การอัดวิดีโอไวแลว 
  ๒) อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส เสนอเรื่องการจัดตั้งกลุมเพ่ือนครู มีรายชื่อกลุม
ดังกลาวที่ ผูชวยศาสตราจารย สุนันทา วิบูลยจันทร รองอธิการบดีฝายการศึกษา   แตเนนดานจิตตปญญา เนนพัฒนาเทคนิค
เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการสอน 
  ๓) ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ ประเสริฐสุขดี เสนอใหคนหาอาจารยท่ีตอบสนองตอโครงการ  The 
21st Century Skills ซึ่งมีทักษะท่ีจําเปน และผูเรียนควรมีคือ คิดสรางสรรค แกไขปญหา ตัดสินใจ เรียนรู การสื่อสาร และการ
ทํางานประสานงานกัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปนพลเมืองดี วางแผนชี้วัด และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  สรุป ประธานรับขอเสนอเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 

  /๕.๒ กําหนดการประชุม .... 



 ๑๑
 
 

   ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป   
  ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร จวงพานิช 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


